



TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN

## TĂNG CƯỜNG HỢP TÁC VỚI CÁC ĐỐI TÁC NHẬT BẢN TRONG ĐÀO TẠO NGUỒN NHÂN LỰC NGÀNH DU LỊCH

Ngày 24/5/2023, Hiệu trưởng Hoàng Anh Tuấn đã chủ trì buổi tiếp và làm việc với Đoàn công tác Đại diện tổ chức JICA tại Hà Nội và khu vực Đông Nam Á do ông Tsuchimoto Amane (Đại diện Văn phòng JICA tại Việt Nam) làm Trưởng đoàn. Tham dự buổi làm việc còn có ông Watanabe Rin (Phó Giám đốc Văn phòng Đông Nam Á phụ trách Việt Nam), ông Hatanaka Motoki (Văn phòng Đông Nam Á phụ trách Việt Nam), bà Sasa Yuko (Cố vấn trưởng, Công ty Tư vấn OCG), ông Ueno Shota (Công ty tư vấn OCG). Trong nhiều buổi làm việc giữa Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội và ông Takebe Tsutomu, Cố vấn

đặc biệt Liên minh Nghị sĩ Nhật Việt, hai bên đã trao đổi và chia sẻ rất nhiều ý tưởng hợp tác chung với các đơn vị trực thuộc ĐHQGHN, ví dụ như việc thành lập Trung tâm Văn hóa, Ngôn ngữ và Công nghệ Nhật Bản; cũng như phát triển nguồn nhân lực trong các lĩnh vực liên quan đến Điều dưỡng, Du lịch, Văn hóa,... Để hiện thực hóa các nội dung đã trao đổi, cũng như thúc đẩy, triển khai các ý tưởng đó, Đại diện JICA tại Hà Nội và khu vực mong muốn được gặp gỡ, trao đổi trực tiếp với Nhà trường và lãnh đạo Khoa Du Lịch về các kế hoạch hợp tác và triển khai trong thời gian sắp tới. Hiệu trưởng Hoàng Anh Tuấn ủng hộ

và đánh giá cao ý tưởng thành lập Trung tâm Văn hóa, Ngôn ngữ và Công nghệ Nhật Bản tại Đại học Việt Nhật, với hoạt động chính là tổ chức các khóa đào tạo về tiếng Nhật, văn hóa Nhật Bản, tư vấn, định hướng nghề nghiệp cho sinh viên trong lĩnh vực du lịch, điều dưỡng, công nghệ,... Hiện nay, trong Đại học Quốc gia Hà Nội, Khoa Du lịch học của trường ĐHKHXH&NV là đơn vị duy nhất đào tạo bài bản, có chất lượng tốt về Du lịch học. Khi Trung tâm Văn hóa, Ngôn ngữ và Công nghệ Nhật Bản chính thức được thành lập, Ban Giám hiệu Nhà trường cam kết ủng hộ và thúc đẩy sự hợp tác giữa trường ĐHKHXH&NV

với Trung tâm trong việc dạy tiếng Nhật cũng như đào tạo nguồn nhân lực ngành du lịch. Trường khoa Du lịch học Phạm Hồng Long giới thiệu khái quát về quá trình thành lập, chương trình đào tạo của Khoa Du lịch học cũng như một số nội dung hai bên có thể hợp tác. Các đại biểu tham gia Đoàn công tác của tổ chức JICA đã trao đổi và đề xuất một số nội dung hai bên có thể hợp tác: tổ chức các lớp dạy tiếng Nhật, liên kết, hợp tác với các công ty, doanh nghiệp tại Nhật Bản, hoặc doanh nghiệp Nhật Bản tại Việt Nam để hỗ trợ các đào tạo kỹ năng cho sinh viên, kết nối để đông đảo sinh viên có cơ hội học tập, nâng cao trình độ tại Nhật Bản.

